

**PHỤ LỤC**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN**  
**CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TUYÊN TRUYỀN**  
**CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022**

*(kèm theo Báo cáo số 120 /BC-UBND ngày 30 /12 /2022 của UBND xã)*

STT	Nhiệm vụ cụ thể	Sản phẩm/Kết quả	Tỷ lệ đạt
1	Tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính trong nội bộ của cơ quan, địa phương	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng tháng, công tác cải cách hành chính được thực hiện tuyên truyền trong các cuộc họp nội bộ của cơ quan: Hội nghị BCH Đảng ủy, Hội nghị giao ban của UBND xã.Hội nghị giao ban mở rộng.</li> <li>- Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, công thông tin điện tử (kế hoạch, báo cáo, thông báo, công khai niêm yết liên quan tới tài chính): kế hoạch; báo cáo liên quan đến công tác cải cách hành chính</li> </ul>	100%
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục Cải cách hành chính trên Đài truyền thanh và Cổng thông tin điện tử xã</li> <li>-Tuyên truyền tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong năm tổ chức: 12 cuộc họp về triển khai, đánh giá công tác cải cách hành chính. Các cuộc họp được lồng ghép với giao ban hàng tháng.</li> <li>- Đăng tải đầy đủ các TTHC trên trang TTĐT xã và liên kết với cơ sở dữ liệu TTHC của tỉnh Hải Dương; cổng TTĐT của chính phủ; hệ thống truyền thanh thông suốt đảm bảo các thông tin thông báo được truyền tải đến người dân.</li> <li>- Trong năm 2022, Đài truyền thanh xã đã tuyên truyền đưa trên 300 tin, bài về tuyên truyền 632 lượt.</li> </ul>	100%

		Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cải cách hành chính gắn với tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị như: chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng, về phòng chống dịch bệnh COVID-19, Chào mừng Seagames 31...Xây dựng từng nội dung tuyên về công tác CCHC theo tháng, quý đều được ghi trong Sổ nhật ký truyền thanh đầy đủ.	
3	-Tuyên truyền chấm điểm chỉ số CCHC và kết quả Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của xã. -Hướng dẫn cụ thể từng thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến tại Bộ phận Một cửa xã.	Ủy ban nhân dân xã đã tuyên truyền chấm điểm chỉ số CCHC , về kết quả chỉ số cải cách hành chính hàng năm theo kết quả đánh giá của UBND thành phố Thông báo trên hệ thống truyền thanh xã Cổng thông tin điện tử, hướng dẫn tận tình nhân dân khi tới giao dịch làm các TTHC tại bộ phận Một cửa của xã.	100%
4	Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành	Tuyên truyền Về các thủ tục hành chính liên quan đến công tác hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, chứng thực điện tử....	100%
5	Tuyên truyền về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.	Đăng các bài viết, thông tin hoạt động CCHC trên Cổng thông tin điện tử, viết tin bài trên hệ thống đài phát thanh của xã và thôn. Đăng tải trang Fanpage Đảng ủy- HĐND- UBND xã Gia Xuyên đầy đủ.	100%

6	Tuyên truyền cải cách hành chính gắn với việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của xã Gia Xuyên năm 2022.	Tuyên truyền cải cách hành chính gắn với việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của xã Gia Xuyên năm 2022 thông qua Báo cáo phát triển kinh tế xã hội và các hoạt động khác.	100%
---	--	--	------